



หลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านไทย : การขีดเส้น

คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

อนุมัติ

ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลเรือเอก

(ชาญชัย เจริญสุวรรณ)

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



หลักสูตรหัตถการทางการแพทย์แผนไทย : การขีดเส้น

๑. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรหัตถการทางการแพทย์แผนไทย : การขีดเส้น

(ภาษาอังกฤษ) Thai folk medicine programe (Nuad Khid-Sen for therapy)

๒. ชื่อประกาศนียบัตร หลักสูตรหัตถการทางการแพทย์แผนไทย : การขีดเส้น

ป.หพท : การขีดเส้น

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สภาการแพทย์แผนไทย

๔. หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาการแพทย์แผนไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการแพทย์พื้นบ้านไทย ซึ่งการแพทย์พื้นบ้านไทยมีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่นับวันจะมีความสำคัญต่อชีวิตและสังคมของคนไทยมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรหัตถการทางการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย: การขีดเส้น ให้ผู้ที่สนใจนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรม ให้ความรู้สำหรับผู้สนใจด้านการแพทย์พื้นบ้านไทยและเมื่อผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ความสามารถและสร้างความเชื่อมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการขีดเส้น ภายใต้ผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งการดูแล รักษาผู้ป่วยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย และลดดุลการค้าในการส่งยาจากต่างประเทศ โดยใช้กรรมวิธีการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ สภาการแพทย์แผนไทย จึงได้จัดทำหลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านไทย: การขีดเส้น เพื่อเป็นแนวทางและต้นแบบในการปฏิบัติด้านการแพทย์พื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต่อไป

หลักสูตรนี้เน้นความสำคัญในการพัฒนางานด้านบริการการแพทย์แผนไทย โดยเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการในระบบสุขภาพของประเทศ โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยของรัฐบาลและเอกชน ที่มีองค์ความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการบำบัดรักษาด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ฝึกปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์ ความชำนาญสามารถนำไปใช้ในการบำบัดรักษาภายใต้ผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้จริง

๕. นิยามปฏิบัติ ขีดเส้น ในที่นี้หมายรวมถึง จกเส้น ล้วงเส้น หยิกเส้น หย้ม เกาะเส้น ขีดเส้น จับเส้น เขี่ยเส้น ตามคำนิยามของประกาศ แนบท้ายหลักสูตร

/๖. ...

หน้า ๑